

TRONG SỐ NÀY

Xây dựng Đảng

- Đảng bộ huyện Trần Đề: Chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Thái Hòa 3

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Học Bác về phong cách quần chúng.

Phòng LLCT-LSD 9

Thông tin sinh hoạt chi bộ

Thông tin trong tỉnh

- Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng 9 tháng năm 2024 13

- Một số thông tin nổi bật tại tỉnh Sóc Trăng tháng 9-2024 21

- Định hướng công tác tuyên truyền tháng 10-2024 28

Thông tin trong nước

- Tăng cường các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 32

- Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm học 2024-2025

- Một số kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến

- Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam

Tình hình thế giới

- Một số kết quả chuyên thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác 42

Liên Nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Một số kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

- Diễn biến một số xung đột, điểm nóng trên thế giới

Văn bản mới

48

- Một số văn bản, chính sách mới của Chính phủ về đất đai, nhà ở

Thực tiễn - Kinh nghiệm

- Công tác dân vận - Nhịp cầu nối “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.

Hồng Phúc

53

- Thanh niên Sóc Trăng: Khẳng định bản lĩnh, đoàn kết cùng phát triển.

Hoài Anh

56

- Những chi hội trưởng phụ nữ nhiệt huyết và trách nhiệm.

Mỹ Ngọc

60

- Tăng tốc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Nguyễn Thúy

64

- Tăng cường tuyên truyền cảnh báo giả danh cán bộ, cơ quan thuế lừa đảo.

Chí Cường

69

- Bộ Tư pháp ban hành Tiêu chí chung đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sở Tư pháp

72

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Kết quả nổi bật của công tác chuyển đổi số.

BHXH Việt Nam

74

Đảng bộ huyện Trần Đề:

Chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng

THÁI HÒA

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Trần Đề đã tích cực thực hiện công tác xây dựng Đảng trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần củng cố khối đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đẩy mạnh thực hiện

Quán triệt chủ trương, đường lối của Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trần Đề lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy, tổ chức đảng đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, trong đó gắn chặt lý luận với thực tiễn và nói đi đôi với làm; đề ra các chủ trương,

đường lối đúng đắn để tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, Huyện ủy Trần Đề luôn quan tâm, xem công tác xây dựng Đảng là trọng tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ

Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức. Cụ thể, đã tập trung chỉ đạo cấp ủy tổ chức cơ sở đảng quán triệt Điều lệ Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng. Theo đó, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cấp ủy cơ sở luôn giữ vững nguyên tắc tổ chức Đảng; thực hiện phương pháp, phương châm của Đảng.

Thực hiện xây dựng Đảng về đạo đức, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thực hiện đồng bộ, thường xuyên, nghiêm túc việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, chính

quyền các cấp căn cứ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong học tập và làm theo, nhất là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu nêu cao tinh thần nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm theo chủ trương, nghị quyết của Đảng; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động phát

hiện, đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm.

Thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn khẳng định “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng” và công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”. Đồng thời khẳng định, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đủ khả năng làm việc là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có

phẩm chất, đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. Quán triệt tinh thần đó, các cấp ủy, tổ chức đảng luôn coi trọng việc lãnh đạo, tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy có liên quan đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, quy chế làm việc để lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện; thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát tập trung có trọng tâm, trọng điểm trên một số mặt, một số lĩnh vực còn hạn chế, dễ phát sinh tiêu cực, nhất là tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Thực hiện công tác xây dựng Đảng, bên cạnh quan tâm thực hiện hiệu quả các

nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá của Huyện ủy, bao gồm hoàn thiện thể chế liên quan đến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phân cấp, phân quyền, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Theo đó, trong thời gian qua, Huyện ủy có nhiều hoạt động mạnh mẽ để đổi mới công tác cán bộ trong Đảng; đã có nhiều trường hợp cán bộ được miễn nhiệm các chức vụ do nguyện vọng cá nhân, theo yêu cầu công việc hoặc để xảy ra sai sót trong lĩnh vực mình phụ trách. Tính đến nay, chưa có trường hợp nào có hành vi chạy chức, chạy quyền hoặc tiếp tay, bao che cho hành vi chạy chức, chạy quyền.

Kinh nghiệm thực tiễn

Có thể khẳng định, với tinh thần chủ động, tích cực, nghiêm túc, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Trần Đề trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên không ngừng được nâng cao; phương thức lãnh đạo từng bước được đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững và niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt; đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý chí và bản lĩnh, có ý thức phục vụ nhân dân và được nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ.

Từ thực tiễn triển khai thực hiện công tác xây dựng

Đảng, Huyện ủy Trần Đề đã rút ra được những bài học kinh nghiệm hay, làm nền tảng quan trọng để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong những năm tiếp theo. Theo Huyện ủy Trần Đề, đạt được kết quả trên là do các cấp ủy đảng quan tâm tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng về công tác xây dựng tổ chức đảng “trong sạch, vững mạnh. Thực tiễn tại huyện Trần Đề những năm qua cho thấy, nơi nào tổ chức cơ sở đảng quan tâm thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng thì ở đó nội bộ đoàn kết thống nhất, công tác xây dựng Đảng ổn định, phát triển, tạo nội lực vững chắc để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra; ngược lại, cơ sở đảng nào không nắm vững thì cơ sở đảng đó hoàn thành nhiệm vụ không cao.

Bên cạnh đó, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò, mục đích, tác dụng của các quy định, hướng dẫn; luôn có sự linh hoạt, nhạy bén, vận dụng sáng tạo các nguyên tắc, quy trình của Đảng, quy chế làm việc; phát huy dân chủ nội bộ; gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp với việc đánh giá cán bộ hằng năm. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện quy chế làm việc và quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các ban xây dựng Đảng, tổ chức đảng và các ban, ngành liên quan để tạo sự gắn kết phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ của cấp ủy giao. Phát hiện những tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào cách mạng của địa phương để biểu dương, khen thưởng,

động viên kịp thời. Lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn.

Một kinh nghiệm nữa của thực tiễn công tác xây dựng Đảng đó là thường xuyên quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất chính trị, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Cần nêu cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức sâu sắc về trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Đồng thời, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “lấy dân làm gốc” và nhân dân là trung tâm; mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh

thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước của nhân dân trong huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, uốn nắn kịp thời những lệch lạc phát sinh để xử lý chấn chỉnh.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, nghiêm túc. Với việc thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng và thực hiện với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện Trần Đề đã có những chuyển biến tích cực, góp phần củng cố khối đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Với kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng chắc chắn là điều kiện quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. □

HỌC BÁC về phong cách quần chúng

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, quần chúng nhân dân luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống tư tưởng, đạo đức của Người, đặc biệt được thể hiện rõ nét qua phong cách đặc trưng, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, đó là phong cách quần chúng. Thông báo nội bộ trân trọng trích một phần mẫu chuyện “Bác muốn biết sự thật kia” để minh chứng cho giá trị tư tưởng này của Người.

Mẫu chuyện

Hòa bình lập lại, mặc dù rất bận, Bác vẫn dành thời gian đi thăm bà con nông dân.

Lần ấy vào vụ thu hoạch mùa, anh em cảnh vệ chúng tôi được lệnh đến trước và bố trí một số chiến sĩ cùng gặt với bà con để tiện cho việc bảo vệ Bác.

...Chuẩn bị xong, chúng tôi yên trí chờ đợi... Một lúc sau xe Bác đến và dừng

lại gần chỗ chúng tôi bố trí. Bác xắn quần áo, tháo dép đi thẳng ra ngoài nhóm đang gặt ở đằng xa. Thấy vậy một đồng chí trong chúng tôi lúng túng gợi ý:

- Thưa Bác, chỗ đằng kia nông dân gặt đông quá ạ!

Bác quay lại nói ngay:

- Đông gì? Các chú bố trí đấy! Rồi Bác tiếp tục đi.

...Đến chỗ bà con nông dân đang gặt ở giữa cánh đồng, Bác ân cần hỏi han từ

chuyện trong nhà đến việc ngoài đồng... Do hóa trang rất khéo, vả lại buổi đi thực tế của Bác rất bất ngờ, bà con nông dân cứ ngỡ là một cán bộ già đi qua đường xuống thăm nên nói chuyện với Bác rất tự nhiên, vui vẻ.

Lúc về nhà, Bác bảo chúng tôi: “các chú nên rút kinh nghiệm, nếu làm việc gì cần phải bí mật, thì phải làm sao để không ai phát hiện được” (hóa ra Bác đã nhìn thấy trong đám gặt gần đường có cả những anh “nông dân” mặc quần kaki). Bác nói tiếp:

- Lần này đi thăm bà con nông dân, Bác muốn nói chuyện thật tự nhiên để biết rõ tình hình thực tế. Bác thì Bác muốn biết sự thật kia! Đối với nông dân, điều đầu tiên là phải chân thực!

(Nguồn: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn, *Những mẩu chuyện về tám gương*

đạo đức Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 2)

Học và làm theo Bác

Qua mẩu chuyện trên, chúng ta càng nhận thức sâu sắc giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong cách quần chúng - là một trong những nội dung đặc sắc nhất của Người được thể hiện trong công việc, ứng xử rất gần gũi, tự nhiên và có sức cảm hóa kỳ diệu. Sinh thời, dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác vẫn tranh thủ mọi lúc, mọi nơi đến thăm các cụ già, các chiến sĩ và người dân ở các địa phương vì muốn được trực tiếp chứng kiến đời sống và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Cũng nhờ đó, Đảng và Bác Hồ đã đề ra những chủ trương, đường lối đáp ứng nhu cầu,

nguyện vọng của nhân dân, góp phần đưa cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi vẻ vang.

Hiện nay, tỉnh Sóc Trăng đang đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt đang nỗ lực triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, có liên quan chặt chẽ đến quyền và lợi ích của người dân, nên đòi hỏi phải tạo được sự đồng thuận ủng hộ của mọi người dân. Do vậy hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn quán triệt sâu sắc và phấn đấu để học tập, rèn luyện phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để vận dụng vào công tác vận động quần chúng nhân dân, trong đó cần coi trọng thực hiện tốt các yêu cầu sau:

Trước hết phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân; phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với

nhân dân, sâu sát thực tế cơ sở, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Trong giao tiếp, xử lý công việc có liên hệ đến quần chúng, cần nêu cao ý thức phục vụ nhân dân. Cụ thể là phải thể hiện tinh thần phụ trách trước nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, kịp thời giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân.

Trong đời sống sinh hoạt phải tạo được mối quan hệ tốt với nhân dân xung quanh; trong lời nói và việc làm phải luôn ghi nhớ thực hành tốt phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” mới có thể làm cho dân tin, dân phục, dân yêu, từ đó mới làm tốt việc tuyên truyền, vận động và thuyết phục nhân dân hưởng ứng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cùng với việc rèn luyện phong cách quần chúng, cũng cần phải có bản lĩnh và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân, đi ngược với quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân... Bởi đây là một trong những nguy cơ tổn hại đến sự tồn vong của Đảng và chế độ, tạo cơ hội để các thế lực xuyên tạc chống phá Đảng ta và công cuộc đổi mới đất nước.

Đối với các cấp ủy, chính quyền và tổ chức đảng, bên cạnh việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát việc học tập, làm theo Bác, nhất là về phong cách dân chủ, xem đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá chất lượng đảng viên, từ đó góp phần nâng cao chất

lượng đảng viên.

Sinh thời Bác vẫn luôn nhắc nhở chúng ta: “Dân chúng đồng lòng thì việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên...”. Vì vậy, rèn luyện phong cách quần chúng, tôn trọng và gắn bó mật thiết với quần chúng vừa là bản chất của Đảng, đồng thời là chuẩn mực của đạo đức cách mạng. Trong bối cảnh hiện nay, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách quần chúng, là trách nhiệm và tâm huyết của mỗi cán bộ, đảng viên với Đảng, với nhân dân. Điều này sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và phát triển bền vững đất nước. □

PHÒNG LLCT-LSĐ

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG 9 THÁNG NĂM 2024

Trong 9 tháng năm 2024, các cấp, các ngành trong tỉnh Sóc Trăng tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật. Dưới đây là một số kết quả chủ yếu trên các lĩnh vực.

Nông nghiệp

Toàn tỉnh xuống giống 337.874ha lúa, tăng 2,27% so cùng kỳ; đã thu hoạch đạt 98,5% so với tổng diện tích lúa đã xuống giống, với sản lượng 2,15 triệu tấn (tăng 5,08% so với cùng kỳ); trong đó, sản lượng lúa đặc sản, chất lượng cao chiếm 94,5% (chỉ tiêu Nghị quyết 93,37%) và sản lượng lúa đặc sản, thơm các loại chiếm 51,5% tổng sản lượng lúa (chỉ tiêu Nghị quyết 55,44%). Một số giống lúa được gieo trồng chủ yếu như: Đài Thơm 8 (32,8%), OM 18 (19,6%), OM 5451 (16,6%),

OM 34 (6,1%), ST 25 (6,1%),... Đặc biệt, các địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất lúa theo hướng an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị và nâng cao cơ giới hóa trong sản xuất. Tình hình tiêu thụ lúa khá thuận lợi, giá lúa tăng từ 500 - 3.500 đồng/kg so cùng kỳ; lợi nhuận bình quân vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 đạt trên 36 triệu đồng/ha, tăng gần 34% so với vụ Đông Xuân trước.

Diện tích trồng rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày là 44.605ha, tăng 4% so cùng kỳ. Trong đó, hành tím

7.197ha, sản lượng 125.510 tấn (tăng 40%); mía 4.438ha, sản lượng 443.846 tấn (tăng 27,3%); cây ăn trái 28.588ha, tăng 1,4%, đã xây dựng được 108 mã số vùng trồng với diện tích 604ha; đã liên kết, xuất khẩu và tiêu thụ trái cây tại các siêu thị được 1.139,9 tấn (xuất khẩu 140 tấn). Riêng diện tích dứa 8.650ha, giảm 1,12%. Tình hình tiêu thụ rau màu nhìn chung còn chưa thuận lợi, giá giảm từ 1.000 - 5.000 đồng/kg so cùng kỳ; riêng bắp, khoai lang, gừng có giá tăng mạnh từ 2.000 - 7.000 đồng/kg.

Tổng đàn gia súc hiện có 248.439 con; tổng đàn gia cầm 7,23 triệu con, tăng 10,6%. Từ đầu năm đến nay đã phát hiện 4 ổ dịch tả heo Châu Phi (nguyên nhân chủ yếu từ ổ dịch cũ và chăn nuôi không đảm bảo an toàn sinh học); ngành chức năng đã kịp thời khống chế, tiêu hủy và khử trùng xung quanh khu vực xảy ra dịch.

Tổng diện tích thả nuôi thủy sản là 68.231ha, tăng 1,16% so cùng kỳ (chủ yếu

do tăng diện tích nuôi cá các loại); trong đó, tôm nước lợ 47.003ha (giảm 1,3%), cá và thủy sản khác 21.228ha (tăng 7%). Tỷ lệ diện tích nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại là 5% (cùng kỳ 4%). Tổng sản lượng thủy - hải sản 289.575 tấn, đạt 76% Nghị quyết, tăng 1,6% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng nuôi trồng 237.652 tấn (tăng 1,5%), sản lượng khai thác 51.923 tấn (tăng 1,94%, thời tiết khá thuận lợi góp phần nâng cao mùa vụ khai thác của ngư dân). Trong những tháng đầu năm, giá tôm thẻ thấp, liên tục giảm (nhất là giai đoạn tháng 6, tháng 7); từ tháng 8 đến nay, giá tôm thẻ tăng khá mạnh, trung bình tăng 17.300 đồng/kg so với đầu năm và tăng từ 9.000 - 39.000 đồng/kg so cùng kỳ.

Tỉnh đã chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, khô hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn; đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh trong mùa khô đầu năm nay; chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

trong những tháng cao điểm mùa khô.

Nông thôn

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tỉnh tổ chức Lễ công bố huyện Cù Lao Dung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 trong tháng 8; tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 70/80 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chỉ tiêu Nghị quyết đến cuối năm đạt 72 xã); trong đó, có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thị xã Ngã Năm và thị xã Vĩnh Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Mỹ Xuyên và huyện Cù Lao Dung đạt chuẩn nông thôn mới.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được triển khai thực hiện tốt; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu cho các sản phẩm OCOP

của tỉnh thông qua trưng bày tại các hội trợ, triển lãm, mô hình thí điểm bán hàng OCOP. Toàn tỉnh hiện có 237 sản phẩm OCOP được chứng nhận (18 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao, 219 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao) của 135 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Công nghiệp - Thương mại

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh ngay từ những tháng đầu năm, nhất là thực hiện tốt các chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất. Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 10,07% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 5,42%) do các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh đều tăng trưởng từ 1,8 - 32% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 9 tháng ước đạt 77.256 tỷ đồng, đạt gần 86% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng gần 18% so với cùng kỳ; trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước

đạt 48.524 tỷ đồng, đạt 77% Nghị quyết, tăng 15,6%.

Giá trị xuất khẩu 9 tháng ước đạt 1.345 triệu USD, đạt gần 90% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 20% so với cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu hàng thủy sản đạt 750 triệu USD (tăng 10,7%), xuất khẩu gạo 510 triệu USD (tăng 51,6%), hàng may mặc 83 triệu USD (giảm 19%). Giá trị nhập khẩu 9 tháng khoảng 150 triệu USD, giảm 7% so với cùng kỳ.

Ngành dịch vụ du lịch có nhiều khởi sắc, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh trong 9 tháng khoảng trên 2,4 triệu lượt, tăng 13% so với cùng kỳ; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt trên 1.323 tỷ đồng, tăng 20%.

Đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Ngay từ đầu năm 2024, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục nỗ lực cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh

NGHIỆP (DN), nhà đầu tư thông qua việc thường xuyên tổ chức họp mặt, đối thoại định kỳ hoặc đột xuất với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy,... nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất sớm đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong 9 tháng, tỉnh đã tiếp và làm việc với 75 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh. Qua đó, toàn tỉnh có 7 dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký 2.235,74 tỷ đồng; trong đó, có 5 dự án ngoài khu công nghiệp và 2 dự án trong khu công nghiệp.

Trong 9 tháng, có 358 DN gia nhập thị trường, tăng 4,7% so với cùng kỳ (296 DN thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 1.743 tỷ đồng, tỷ trọng vốn bình quân của DN là 6 tỷ đồng); có 62 DN quay trở lại hoạt động (tăng 29%). Tình hình đăng ký DN nhìn chung có cải thiện so với cùng kỳ năm 2023 nhưng còn ở mức khiêm tốn đã phản

ánh những khó khăn trong môi trường kinh doanh.

Ngoài ra, có 220 DN rút lui khỏi thị trường, tăng 18%; nguyên nhân chủ yếu do nhiều DN vẫn còn đối mặt với khó khăn về thị trường đầu ra, thiếu đơn hàng, chưa kịp thích nghi với những thay đổi nhanh chóng trong môi trường kinh doanh, chậm điều chỉnh chiến lược và mô hình kinh doanh để đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường, thiếu nguồn vốn. Đến nay, toàn tỉnh có 3.871 DN với tổng vốn đăng ký là 50.524 tỷ đồng.

Tài chính - Đầu tư công

Ngay từ đầu năm 2024, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp chủ động triển khai chặt chẽ, điều hành dự toán thu - chi trong phạm vi dự toán được giao; chủ động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản Nhà nước. Tổng thu ngân sách Nhà nước trong 9 tháng gần 4.113 tỷ đồng, đạt 82,2% so dự toán năm, tăng 14,8% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương trên 9.718,2

tỷ đồng, đạt 63,5% so dự toán.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh đến giữa tháng 9 là gần 7.458 tỷ đồng; trong đó, kế hoạch vốn năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao là trên 6.654,5 tỷ đồng (đến nay đã phân bổ đạt 100% kế hoạch), kế hoạch vốn năm 2024 tỉnh giao bổ sung gần 152 tỷ đồng, kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài trên 652 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/9, tỉnh đã giải ngân vốn do Thủ tướng Chính phủ giao đạt 40,7% kế hoạch; giải ngân vốn tỉnh giao bổ sung đạt 18%; vốn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài giải ngân đạt trên 29,4%.

Văn hóa - xã hội

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân và các ngày lễ, tết của dân tộc được tổ chức trên tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật Rô băm của người Khmer và Lễ hội Nghinh Ông trên địa

bàn huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2023-2028”.

Các hoạt động thể dục, thể thao được triển khai tích cực; tổ chức các giải, hội thao cấp tỉnh và tham gia 14 giải thể thao trong hệ thống thi đấu quốc gia, đạt thành tích 97 Huy chương các loại (31 HC vàng, 28 HC bạc, 38 HC đồng), đặc biệt phá 2 Kỷ lục trẻ quốc gia ở nội dung đẩy tạ và ném đĩa nam.

Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm thực hiện, một số hoạt động trọng tâm như: tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 99,6%; tổ chức tổng kết năm học 2023 - 2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025... Tính đến cuối tháng 9, toàn tỉnh có 267.082 học sinh các cấp được huy động ra lớp ở các cấp học; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 85,15% (chỉ tiêu Nghị quyết 85%).

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, đồng bào vùng dân tộc, vùng khó khăn tiếp tục được

quan tâm thực hiện tốt. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh; thường xuyên theo dõi, giám sát diễn biến dịch và xử lý kịp thời, không để dịch bùng phát. Trong 9 tháng, toàn tỉnh ghi nhận 814 ca bệnh sốt xuất huyết (giảm gần 70% so cùng kỳ), 913 ca bệnh tay chân miệng (giảm 24,6%), 1 ca bệnh đậu mùa khỉ và 1 vụ ngộ độc thực phẩm với 159 người mắc.

Đến cuối tháng 9, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 100,18% (chỉ tiêu Nghị quyết 95,15%); tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội của lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 37,33% (chỉ tiêu Nghị quyết 36,78%).

Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 25.415 lao động (đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động 386 người); tổ chức tư vấn việc làm cho 21.199 lượt người; tổ chức 86 phiên giao dịch việc làm với 239 lượt doanh nghiệp tham gia.

Về giáo dục nghề nghiệp, đã tuyển sinh 13.624 người; có tổng số 7.274 học viên tốt nghiệp (trình độ cao đẳng 496 người, trung cấp 155 người, sơ cấp 3.192 người, đào tạo nghề thường xuyên dưới 3 tháng 3.431 người). Qua đó, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63% (chỉ tiêu Nghị quyết 64%); tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 32% (chỉ tiêu Nghị quyết 29,5%); tỷ lệ lao động đang làm việc so với tổng số lao động trong độ tuổi đạt 84,1% (chỉ tiêu Nghị quyết 84,2%).

Thanh tra

Trong 9 tháng, ngành Thanh tra thực hiện 77 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính tại 95 đơn vị; triển khai 730 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành tại 1.235 tổ chức và cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra hành chính đã phát hiện sai phạm về kinh tế trên 36 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi cho ngân sách Nhà nước trên 25,2 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác gần 11 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 2 tổ chức

và 113 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ và 2 đối tượng. Qua thanh, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện 94 tổ chức, cá nhân có vi phạm, ban hành 94 quyết định xử phạt với số tiền phạt 3,4 tỷ đồng. Công tác xử lý sau thanh tra được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; đã thu hồi về kinh tế gần 19,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 77,5%; xử lý hành chính 2 tổ chức và 95 cá nhân có sai phạm.

Toàn tỉnh đã tiếp 1.151 lượt công dân với 1.296 người liên quan 1.078 vụ việc; kết quả, đã giải quyết 100% vụ việc thông qua thuyết phục, giải thích và hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Cải cách hành chính

Công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tiếp tục được quan tâm thực hiện và được một số kết quả nhất định. Toàn tỉnh hiện có 1.456 trạm thông tin di động, đang phát sóng thử nghiệm 5G trên địa

bàn thành phố; đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu báo cáo cấp tỉnh kết nối vào nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp quốc gia (NGSP) để liên thông với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ; nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) tiếp tục được đầu tư, mở rộng để kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của quốc gia; Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Sóc Trăng (SOC) đang hoàn thiện, từng bước phấn đấu đạt theo tiêu chuẩn, quy chuẩn; Trung tâm Giám sát điều hành tỉnh Sóc Trăng (IOC) tiếp tục hoàn thiện, cập nhật dữ liệu cho các phân hệ; Hệ thống phản ánh hiện trường tỉnh Sóc Trăng tiếp tục được vận hành và phát huy vai trò tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% TTHC của tỉnh (1.788 TTHC) đã được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, trong đó có 877 TTHC được cung cấp ở

mức toàn tỉnh (đạt tỷ lệ 49%) và 311 TTHC được cung cấp ở mức một phần (đạt tỷ lệ 17%).

An ninh, trật tự xã hội

Lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội biên phòng tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp triển khai tốt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự trong các ngày lễ, tết, sự kiện lớn của tỉnh. Nhìn chung, tình hình quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, không phát sinh “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong 9 tháng, toàn tỉnh phát hiện 542 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về trật tự xã hội (giảm 14 vụ, tương đương giảm 2,5% so cùng kỳ); đã điều tra làm rõ 433 vụ. Toàn tỉnh xảy ra 201 vụ tai nạn giao thông, làm 83 người chết, 170 người bị thương (tăng 67 vụ, giảm 4 người chết, tăng 75 người bị thương), thiệt hại về tài sản ước tính trên 829 triệu đồng. □

Một số thông tin nổi bật tại tỉnh Sóc Trăng tháng 9-2024

Hội nghị triển khai, quán triệt các kết luận của Bộ Chính trị khóa XIII

Ngày 20/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các kết luận của Bộ Chính trị khóa XIII. Hội nghị thông qua nội dung các kết luận gồm: Kết luận số 71-KL/TW, ngày 16/2/2024 về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Kết luận 89-KL/TW, ngày 25/7/2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 91, ngày 12/8/2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/

TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 84-KL/TW, ngày 21/6/2024 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Hội nghị nhằm tạo ra sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, trước hết là đội ngũ lãnh đạo các cấp của tỉnh về chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản đã nêu trong các kết luận của Bộ Chính trị khóa

XIII; qua đó vận dụng, nghiên cứu, cụ thể hóa để tổ chức thực hiện phù hợp với tình

hình, nhiệm vụ và khả năng của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới.

Kỳ họp thứ 25 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X thông qua 8 nghị quyết

Ngày 26/9, Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 25 (chuyên đề). Kỳ họp đã xem xét, cho ý kiến 9 nội dung gồm 8 tờ trình, dự thảo nghị quyết và 1 báo cáo gồm: Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 đợt 1 từ các nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2023; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương quản lý cho dự án đã đảm bảo thủ tục chủ trương đầu tư; điều

chỉnh phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; điều chỉnh Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách tỉnh (vốn đối ứng) năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; điều chỉnh Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Với tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm, đại biểu biểu quyết thông qua 8 nghị quyết. Đây là những nghị quyết quan trọng làm cơ

sở để UBND tỉnh chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh.

Trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 10/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và con người Sóc Trăng, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển”. Chính thức phát động từ ngày 17/5/2024 và kết thúc vào ngày 15/6/2024 cuộc thi được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, người lao động, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh hưởng ứng tích cực. Qua 4 kỳ thi, đã có

44.547 lượt người tham gia, trong đó có 2.484 người trả lời 2 câu hỏi khảo sát (không bắt buộc) tìm hiểu về giá trị văn hóa, con người Sóc Trăng. Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức trao 44 giải cho các cá nhân đạt kết quả cao ở mỗi kỳ thi; trao 6 giải chung cuộc cho các thí sinh tham gia đủ 4 kỳ thi và đạt nhiều giải cá nhân chung cuộc (đồng chí Tô Ngọc Thạch, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thuộc đơn vị tham gia là Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xuất sắc đạt giải nhất chung cuộc); trao 6 giải tập thể có số lượng bài dự thi và số cá nhân đạt giải nhiều nhất (Đảng bộ Thị xã Ngã Năm đạt giải nhất tập thể).

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Sóc Trăng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/9, với 199 đại biểu chính thức tham dự. Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Sóc Trăng khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024; nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Sóc Trăng khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029; báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong 4 diễn đàn thảo luận tại đại hội, đại biểu đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm triển khai hiệu quả, chất lượng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới. Đại hội

đã hiệp thương chọn cử: Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 35 ủy viên; Ban Kiểm tra Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII gồm 3 thành viên; đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX gồm 10 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Đoàn Chí Hải được hiệp thương chọn cử chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngày này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 13 cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024.

Chính thức thành lập Phường 1, thành phố Sóc Trăng

Ngày 9/9, UBND thành phố Sóc Trăng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết

số 1105/NQ-UBTVQH15, ngày 23/7/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc

sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Sóc Trăng. Theo Nghị quyết, thành lập Phường 1 trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 5,31km² và quy mô dân số 10.887 người của Phường 9 và toàn bộ diện tích đất tự nhiên là 0,29km² và quy mô dân số 6.587 người của Phường 1. Sau khi thành lập, Phường 1 có diện tích tự nhiên là 5,60km² và quy mô dân số là 17.474 người. Cùng với thành lập Phường 1, Thành ủy Sóc Trăng công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Phường

1 và Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Phường 1; công bố Quyết định điều động cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách. Đồng chí Trần Hữu Tâm được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Phường 1. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Văn Mẫn trao tặng 3 căn Nhà đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng cho 3 hộ nghèo, hộ cận nghèo bức xúc, khó khăn về nhà ở trên địa bàn Phường 1.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 13/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Buổi lễ được kết nối trực tuyến đến các địa phương trong tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND,

UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Cẩm Đào phát biểu phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong tỉnh ủng hộ tương đương 1 ngày lương; nhân dân, các tổ chức tôn giáo, nhà hảo

tâm trong và ngoài tỉnh tùy theo khả năng, điều kiện của mình cùng chung tay chia sẻ, hỗ trợ vật chất và tinh thần để giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Bắc sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Theo đó, ngay tại lễ phát

động, lãnh đạo tỉnh và đại biểu tại điểm cầu trung tâm và 123 điểm cầu trong tỉnh đã cùng nhau đóng góp, ủng hộ tiền mặt; Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết đã xuất 1 tỷ đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh gửi đến đồng bào miền Bắc.

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

Ngày 20/9, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Họp mặt nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng (20/9/1994 - 20/9/2024). Trong bài phát biểu ôn lại lịch sử truyền thống của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh 30 năm qua, nêu rõ: Ngày 20/9/1994, Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành Quyết định số 131-QĐ/TU thành lập Ban vận động, chuẩn bị đại hội thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh. Tại đại hội đầu tiên đã thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Với 2 chi hội trực thuộc và gần 30 hội viên khi

mới thành lập, đến nay Hội Nhà báo tỉnh có 6 cơ sở hội trực thuộc và 1 tổ chức xã hội nghề nghiệp trực thuộc, với tổng số 169 hội viên. Thời gian qua, Hội đã phát huy vai trò của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu và tạo được sự lan tỏa trong xã hội, hướng đến xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Tại buổi lễ, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh vinh dự được nhận bức thư do Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng; nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt

Nam vì đã có thành tích xuất sắc về công tác nghiệp vụ và hoạt động hội. Ngoài ra, có 18 cá nhân đạt thành tích nổi

bật tại các giải báo chí tỉnh được nhận Giấy khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh.

Khai giảng năm học mới 2024 - 2025

Sáng ngày 5-9, tất cả các trường trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Đến dự lễ khai giảng tại các trường, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương đã đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các em học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025. Đồng thời, nhiệt liệt biểu dương và bày tỏ niềm phấn khởi trước những kết quả mà các trường đạt được trong năm học vừa qua; động viên đội ngũ thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động và học

sinh tiếp tục phát huy thành quả đạt được, nỗ lực vượt khó thi đua dạy tốt, học tốt trong năm học mới. Dịp này, các đồng chí lãnh đạo, các tổ chức, nhà hảo tâm đã tặng nhiều phần quà, suất học bổng cho nhà trường, đội ngũ giáo viên và học sinh nghèo vượt khó học tốt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Với chủ đề “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm học 2024 - 2025. Tính đến cuối tháng 9, toàn tỉnh có 267.082 học sinh được huy động ra lớp ở các cấp học; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 85,15% (chỉ tiêu Nghị quyết 85%).□

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 10 - 2024

Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ đang được triển khai và mới ban hành; các bộ luật vừa được Kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khóa XV thông qua; kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kết quả Kỳ họp lần thứ 25 Hội đồng nhân dân tỉnh... Tiếp tục tuyên truyền, triển khai sinh hoạt chính trị về các tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

2. Tiếp tục tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp xây

dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khẳng định sự quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước, thể hiện trong phát biểu của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp lần thứ 26 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh

đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc triển khai Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới...

3. Tuyên truyền những chủ đề lớn, trọng tâm từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo Hướng dẫn số 110-HD/BTGTU, ngày 27/9/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong đó, khẳng định trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức của tình hình thế giới, nhưng với sự điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, hiệu quả của Đảng ta, Chính phủ, Quốc hội; sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân..., tình hình đất nước tiếp tục ổn định và phát triển trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại được nâng tầm...

4. Tập trung tuyên truyền những nội dung trọng tâm, cốt lõi trong Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong quá trình xây dựng các dự thảo văn kiện và công tác kiện toàn các chức danh lãnh đạo của bộ, ngành, địa phương; Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 12/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Trong tuyên truyền, nhấn mạnh nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong các phiên họp và bài viết: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới”; Phiên họp lần thứ tư Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận

và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Phiên thứ hai Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng; phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị Trung ương 10, nhất là những công việc để tăng tốc “về đích” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đối với việc xây dựng các dự thảo văn kiện...

5. Tuyên truyền những kết quả nổi bật của đất nước, của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và tháng 9/2024; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và quý IV-2024; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô quý IV-2024... Tuyên truyền nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới của Luật Đất đai năm 2024; các văn bản quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật

Đất đai năm 2024 và văn bản luật liên quan.

6. Tuyên truyền kết quả thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về công tác khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi), nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân về phòng, chống thiên tai, các kinh nghiệm và kiến thức, kỹ năng phòng tránh, nhất là việc chủ động phương án ứng phó, khắc phục hậu quả do bão mạnh, lũ lớn gây ra nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

7. Tăng cường tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại; các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta, nhất là kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung

Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao; sự kiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Cuba từ ngày 21 - 27/9/2024... Tuyên truyền biển, đảo; việc Việt Nam nộp hồ sơ Đề trình Ranh giới thêm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở khu vực Giữa Biển Đông; công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định...

8. Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển; các biện pháp ứng phó mưa bão, gia cố hệ thống đê biển, đê sông bảo vệ tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất của người dân; kết quả triển khai các dự án, công trình trọng điểm; công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chăm sóc sức

khỏe nhân dân; thực hiện các chính sách an sinh xã hội; cải cách hành chính; chuyển đổi số; công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội... Tích cực đăng tải, chia sẻ, lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo trong công tác giải phóng mặt bằng và lợi ích, hiệu quả mang lại của việc khai thác các mỏ cát phục vụ các công trình, dự án trọng điểm.

9. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và các bộ, ngành như: 110 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2024), 107 năm Ngày Cách mạng tháng Mười Nga thành công (7/11/1917 - 7/11/2024), 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024), 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024)...

10. Tích cực theo dõi, nắm thông tin trên mạng xã hội; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên Internet và mạng xã hội...□

THÔNG TIN TRONG NƯỚC

Tăng cường các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả của cơn bão số 3

Ngày 7/9/2024, cơn bão số 3 (tên quốc tế là Yagi) hình thành từ phía Đông của Philippines, sau mạnh lên thành siêu bão trên biển Đông đã đổ bộ vào Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành ở miền Bắc nước ta. Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, bão số 3 là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông và 70 năm qua trên đất liền nước ta, gây thiệt hại hết sức nặng nề về người, tài sản. Tính đến 6h ngày 15/9, đã có 348 người chết và mất tích.

Trước sức tàn phá nặng nề của cơn bão số 3, Đảng, Nhà nước cùng toàn bộ hệ thống chính trị đã khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp thiết

thực với phương châm cứu người là trên hết, trước hết.

Ngày 9/9/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất; trực tiếp đến chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Tuyên Quang và Phú Thọ (ngày 12/9/2024).

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành nhiều quyết định, công điện để trực tiếp chỉ đạo; thành lập các đoàn do Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc, thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão, mưa lũ, sạt lở... với tinh thần chủ động, quyết liệt, phòng

ngừa ở mức cao nhất...; xuất cấp 200 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các bộ: Công an, Quốc phòng (mỗi Bộ 100 tấn gạo) để cứu trợ nhân dân các địa phương: Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn; Ban Vận động Cứu trợ Trung ương thống nhất hỗ trợ đợt 1 cho 20 địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra với tổng số tiền là 380 tỷ đồng...

Trong nhiều ngày qua, lực lượng Quân đội, Công an đã dồn toàn lực giúp dân trước, trong và đặc biệt là sau bão, lũ. Các chiến sĩ bộ đội, công an đã làm việc không kể ngày đêm; nhiều tấm gương anh dũng trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó, có cán bộ đã hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân. Hàng vạn cán bộ và người dân, với hàng nghìn phương tiện được huy động trực tiếp bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, đảm bảo an toàn giao thông, sơ tán, di dời, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ người dân tại các điểm xảy ra

ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn...

Cùng với công tác khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão, việc cứu trợ người dân cũng đã nhanh chóng được triển khai. Chiều ngày 10/9/2024, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3, với truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, những hoạt động thiết thực, kịp thời rất nhanh chóng được thiết lập. Từ khắp mọi miền Tổ quốc, đâu đâu cũng bắt gặp những hình ảnh “hướng về đồng bào bão lũ”. Hàng trăm chuyến xe cứu trợ từ miền Trung, miền Nam và các địa phương trên cả nước gấp rút vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm cứu trợ đến vùng lũ. Nhiều đội tình nguyện từ Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Nghệ An, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh... ra Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... để hỗ trợ giải quyết hậu quả của cơn bão. Mỗi người một tấm lòng, một sự đóng góp, làm cho tình đồng bào sâu đậm hơn, lòng

người ốm áp hơn. Tính đến 17h00 ngày 15/9/2024, các tổ chức, cá nhân đã chuyển về tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương là 1.094 tỷ đồng.

Để góp phần cùng các cấp, các ngành, các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống của người dân ở các vùng bị ảnh hưởng công tác tuyên truyền trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tập trung thông tin, phản ánh về tình hình mưa lũ, ngập lụt tại các tỉnh, thành; đẩy mạnh tuyên truyền chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các công điện của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, thông tin kịp thời, sâu sắc, nổi bật sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, thị sát, kiểm tra, đôn đốc; sự khẩn trương, trách nhiệm của các cấp ủy, bộ ngành, địa phương và các cơ quan trong tổ chức, triển khai công tác ứng phó, khắc phục nhanh nhất hậu quả do bão, mưa lũ, ứng cứu, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn,

hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vùng bị bão, lũ quét, ngập lụt, không để người dân bị đói, rét; hạn chế thấp nhất hậu quả, thiệt hại do bão, mưa, lũ, ngập lụt... gây ra.

Thứ hai, thông tin, cập nhật thường xuyên về công tác dự báo, diễn biến tình hình mưa, lũ, nước dâng... Chú trọng việc cập nhật, cảnh báo các nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, các cơn bão hình thành và đi vào vùng biển nước ta; phổ biến, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và người dân về tình hình mưa lũ, ngập lụt tại các tỉnh, thành; các loại hình thiên tai, các kinh nghiệm và kiến thức phòng tránh, nhất là việc chủ động phương án ứng phó, khắc phục hậu quả với bão mạnh, siêu bão, lũ lớn kết hợp xả lũ hồ chứa... nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho Nhân dân.

Thứ ba, thông tin, tuyên truyền sự chung sức, đồng lòng, tinh thần tương thân, tương ái, những tấm lòng cao cả; sự huy động nguồn lực

của xã hội, quyền góp, ủng hộ Nhân dân vùng bão lũ với bớt khó khăn; lan tỏa những hành động, nghĩa cử cao đẹp trong bão lũ; hướng dẫn kỹ năng phòng, chống bão lũ cho người dân...

Thứ tư, thông tin, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, chủ động các phương án đối phó với diễn biến bất thường, nguy hiểm của thời tiết. Huy động tối đa

các nguồn lực để bảo đảm an toàn và ổn định đời sống của Nhân dân.

Thứ năm, kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin lệch lạc, sai trái gây hoang mang trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về diễn biến, ảnh hưởng, hậu quả của cơn bão số 3 cũng như công tác quyền góp hỗ trợ của các cấp, các ngành, các địa phương và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trước, trong và sau cơn bão số 3.

Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm học 2024 - 2025

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2024-2025 với phương châm: “Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm; Thầy cô giáo là động lực; Nhà trường làm bệ đỡ; Gia đình là điểm tựa; Xã hội là nền tảng”, ngày 4/9/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg, trong đó yêu cầu nhiều nhiệm vụ cụ thể đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính. Đối với các địa phương, Chỉ thị yêu cầu:

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát, tổ chức, sắp xếp cơ sở giáo dục, điều chỉnh hợp lý quy mô lớp học, giảm các điểm trường lẻ, tăng các trường bán trú, nội trú gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; hình thành trường phổ thông nhiều cấp học phù hợp điều kiện thực tế địa phương, bảo đảm thuận lợi, đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em, học sinh học 2 buổi/ngày; dành quỹ đất xây

dựng các cơ sở giáo dục khi quy hoạch khu đô thị mới. Chú trọng phát triển các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập ở khu vực đông dân cư, khu công nghiệp; tăng số trường bán trú và nội trú, tạo thuận lợi hơn cho học sinh và phụ huynh học sinh nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục thường xuyên, tạo sự chuyển biến rõ nét về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, phổ thông. rà soát, điều tiết giáo viên mầm non, phổ thông giữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; thực hiện tuyển dụng giáo viên theo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao, trường hợp chưa tuyển đủ giáo viên thì bố trí nguồn lực để hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, ngày 30/12/2022 của Chính phủ; nghiên cứu có cơ chế, chính

sách để thu hút giáo viên đến công tác và gắn bó lâu dài tại địa phương.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục mầm non và Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phân bổ nguồn lực, thực hiện hiệu quả các tiểu dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến giáo dục, đào tạo; bảo đảm định mức kinh phí chi thường xuyên theo quy định để các cơ sở giáo dục thực hiện hoạt động dạy và học. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo, bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa khu vực công và khu vực tư.

Xây dựng và triển khai phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh diện chính sách, diện hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục việc thực hiện về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu đầu năm học bảo đảm đúng quy định. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan chức năng tại địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả thiên tai, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm; tăng cường bảo đảm an toàn trường học;

bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em, học sinh nội trú, bán trú.

Tăng cường triển khai hiệu quả, mạnh mẽ hơn nữa chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn; chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các nội dung quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trong phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm, bảo đảm yêu cầu, hiệu lực, hiệu quả.

Một số kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công trực tuyến được triển khai quyết liệt, đồng bộ với quyết tâm cao từ Trung ương đến cơ sở. 63/63 địa phương đã ban hành chính sách miễn, giảm phí, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Nhận thức và hành động về nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng trong thực hiện thủ tục hành chính, cung

cấp dịch vụ công trực tuyến có nhiều chuyển biến tích cực. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính tăng từ 90% năm 2022 lên 93% đến tháng 8/2024. Theo đánh giá của Liên hợp quốc năm 2022, dịch vụ công trực tuyến của Việt Nam xếp hạng 76/193, tăng 5 bậc so với năm 2020; dữ liệu mở xếp hạng 87/193, tăng 10 bậc so với năm 2020.

Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách tạo

hành lang pháp lý thuận lợi cho cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa được triển khai tích cực. Thủ tục hành chính, quy định kinh doanh tiếp tục được cắt giảm, đơn giản hóa; số lượng và chất lượng dịch vụ công trực tuyến được nâng lên. Từ năm 2021 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 3.000 quy định kinh doanh; phân cấp cho địa phương gần 700 thủ tục hành chính. Từ năm 2021 đến nay, đã cung cấp thêm gần 1.800 dịch vụ công trực tuyến, đạt 4.400 dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, chiếm 70% tổng số thủ tục hành chính.

Hạ tầng số, nền tảng số, thiết bị, công nghệ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp được quan tâm đầu tư. 100% cơ quan nhà nước đã được triển khai mạng Truyền số liệu chuyên dùng đến cấp xã để trao đổi, chia sẻ dữ liệu. 100% bộ, ngành, địa phương đã xây dựng, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Tích cực triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, một cửa quốc gia, tạo thuận lợi thương mại sẵn sàng thực hiện hải quan số. Việt Nam đang triển khai kết nối và trao đổi tờ khai hải quan ASEAN với 8 nước thành viên ASEAN; tạo tiền đề để tiếp tục kết nối với Hàn Quốc, Liên bang Nga, New Zealand. Cơ chế một cửa quốc gia đã cung cấp 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối với sự tham gia của trên 70.000 doanh nghiệp; hàng triệu bộ hồ sơ hành chính được xử lý trên môi trường điện tử, rút ngắn thời gian và giảm chi phí thông quan.

Bên cạnh đó, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến còn một số tồn tại, hạn chế: Cải cách thủ tục hành chính vẫn còn chậm, thủ tục còn rườm rà. Chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa chuyển biến rõ nét; kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến không đồng đều giữa các cơ quan, đơn vị. Nhiều dịch vụ công trực tuyến chưa được người dân, doanh nghiệp sử dụng nhiều hoặc chưa đáp

ứng yêu cầu cung cấp toàn trình. Triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia còn nhiều bất cập. Nhân lực số, hạ tầng số chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa có đột phá. Tình hình hoạt động tấn công mạng, đặc biệt là mã độc tổng tiến tăng mạnh. Công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận trong xã hội nhằm thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến nhiều lúc, nhiều nơi chưa được coi trọng...

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngày 31/8/2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, trong đó rà soát, phát hiện, kịp thời sửa đổi, bổ sung những bất cập, mâu thuẫn trong hệ thống các quy định và văn bản quy phạm pháp luật và khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để tạo hành lang pháp lý trong triển khai,

thực hiện nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy, khơi thông mọi nguồn lực, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cắt giảm, đơn giản hóa tối đa các quy định kinh doanh, thủ tục hành chính; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ (cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 50% thủ tục hành chính và cắt giảm ít nhất 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nội bộ) và chuyển đổi mạnh mẽ sang xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử.

Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; rà soát, đánh giá lại, đổi mới cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về mức độ, thuận lợi, đơn giản, thân thiện với người dùng. Thực hiện thành công các nhiệm vụ đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến. Hoàn thành cung cấp toàn bộ 53/53 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06.

Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng, hoàn thành, đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tăng cường kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo hướng người dân chỉ cung cấp thông tin một lần cho các cơ quan nhà nước.

Tiến hành tổng rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin

thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số với phát triển đất nước nhanh, toàn diện, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, bảo đảm hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam

Trên thế giới, các ngành công nghiệp văn hóa đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ và được xác định là yếu tố quan trọng, bền vững nhằm thu hút nguồn lực, tạo lợi thế cạnh tranh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, định vị thương hiệu quốc gia. Việt Nam có tiềm năng, lợi thế lớn về nhiều mặt để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, góp phần tạo động lực mới cho sự phát triển của đất

nước, phù hợp với xu thế của thời đại.

Tuy nhiên, việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế: Thiếu các văn bản quy phạm pháp luật quy định rõ vai trò quản lý nhà nước, trách nhiệm, quyền hạn của các chủ thể có liên quan trong một số lĩnh vực; Cơ chế, chính sách chưa theo kịp thực tiễn, quá trình tổ chức thực hiện ở một số ngành, lĩnh vực

chưa đạt hiệu quả; Cơ chế phối hợp còn thiếu đồng bộ; Nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng, chính sách đãi ngộ chưa thỏa đáng; Hành vi sao chép bất hợp pháp sản phẩm sáng tạo, vi phạm pháp luật về bản quyền chưa được ngăn chặn kịp thời, triệt để...

Trong giai đoạn mới, để các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, tương xứng với tiềm năng, lợi thế và mang lại giá trị gia tăng kinh tế lớn, góp phần quan trọng phát huy và quảng bá các giá trị tốt đẹp, đặc sắc của văn hóa, truyền thống dân tộc, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra các yêu cầu cụ thể, trong đó:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy, phát triển công nghiệp văn hóa tại địa phương. Chủ động cân đối, bố trí nguồn ngân sách, nguồn lực để ưu tiên phát triển các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa là thế mạnh, có sức cạnh tranh;

đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào công nghiệp văn hóa; trong đó đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý và tăng cường khả năng thực thi pháp luật, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng. Đẩy mạnh liên kết vùng, địa phương trong khai thác và kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa. Phát triển thị trường theo hướng từng bước hình thành cộng đồng người tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa trong nước và quốc tế.

Tăng cường các hoạt động truyền thông, quảng bá, tuyên truyền thường xuyên để tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức về các ngành công nghiệp văn hóa. Từ nay đến đầu năm 2026, hoàn thành xây dựng và tổ chức, duy trì hoạt động của chuyên trang nội dung về công nghiệp văn hóa trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan...□

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

Một số kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Từ ngày 8 - 10/9/2024, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn đến Liên bang Nga trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và cũng là chuyến thăm Liên bang Nga đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong năm 2024. Chuyến thăm là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa Tuyên bố chung về

làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được lãnh đạo hai nước thống nhất nhân chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Việt Nam vào tháng 6/2024; cũng như định hướng thúc đẩy hợp tác được trao đổi, thống nhất giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Putin trong cuộc điện đàm ngày 8/8/2024. Chuyến thăm góp phần quan trọng thúc đẩy và củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung, quan hệ hợp tác chặt chẽ, tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam với Duma Quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) nói riêng.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm và cùng Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Hợp tác liên nghị viện; hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga và ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga; chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Rostov. Tại các cuộc tiếp xúc, làm việc, hai bên nhất trí đẩy mạnh, mở rộng hợp tác tương xứng với truyền thống và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; phát huy thành quả đạt được dựa trên sự tin cậy và các khuôn khổ hợp tác đã có; phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025; tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp để không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ, hợp tác

thiết thực, hiệu quả thông qua các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thông tin về tình hình Việt Nam; khẳng định Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, thủy chung; trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Nhân dân Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay dành cho Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Việt Nam đặc biệt quan tâm thúc đẩy hợp tác với Liên bang Nga trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, khoa học, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, y tế và hợp tác giữa các địa phương của hai nước. Đồng thời, cho rằng hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao của Lãnh đạo Quốc hội, các hoạt động hợp tác giữa các cơ quan của Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nhóm Nghị sĩ trẻ, Nhóm nữ

ngại sĩ, các đại biểu Quốc hội của hai nước; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, cập nhật thông tin về hoạt động nghị viện của mỗi nước; tăng cường phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết; xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý

thuận lợi; ủng hộ Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch V.I Matvienko chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Rostov.

Một số kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoongloun Sisoulith

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, từ ngày 10 - 13/9/2024, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thoongloun Sisoulith và Phu nhân đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch

nước Lào Thoongloun Sisoulith được thực hiện tiếp ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước của đồng chí Tô Lâm đến Lào trên cương vị Chủ tịch nước hồi tháng 7/2024 là một minh chứng sống động, thể hiện tình cảm tốt đẹp, sâu đậm của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, gắn bó, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam. Chuyến thăm thực hiện trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà

nước đang triển khai mạnh mẽ Nghị quyết của mỗi Đảng và tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc của mỗi Đảng. Quan hệ Lào - Việt Nam đang phát triển hết sức tốt đẹp và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoongloun Sisoulith đã hội đàm cấp cao với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tại các buổi gặp, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định: Quan hệ chính trị gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, hai Nhà nước; chủ trương nhất quán của Việt Nam và Lào coi trọng đặc biệt quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước và mong muốn phát triển lâu dài, ổn định, ngày càng hiệu quả, thực chất theo tinh thần “Thỏa thuận cấp cao” của lãnh đạo hai Đảng, hai nước; sự ủng

hộ mãnh mẽ, toàn diện lẫn nhau đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước ở mỗi bên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là ASEAN, các liên kết kinh tế quốc tế và trên các vấn đề hai bên cùng quan tâm để tăng cường tin cậy chính trị trên cơ sở phù hợp với đường lối đối ngoại của mỗi nước.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoongloun Sisoulith và Phu nhân đã thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều

sâu, hiệu quả và thiết thực, mang lại sự phồn vinh cho Nhân dân mỗi nước; góp

phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Diễn biến một số xung đột, điểm nóng trên thế giới

Tình hình xung đột và điểm nóng trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc tới quan hệ quốc tế.

***Cuộc xung đột Nga - Ukraine**

Cuộc xung đột đã leo thang lên cấp độ mới khi Ukraine bất ngờ tấn công qua biên giới, tiến sâu vào tỉnh Kursk vào ngày 6/8 (một trung tâm hậu cần quan trọng của Nga) và tuyên bố kiểm soát hơn 1.000km² lãnh thổ Nga. Đây là cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận sau 2,5 năm bùng phát xung đột giữa hai nước và cũng là lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ II, Nga bị quân đội nước ngoài tấn công vào lãnh thổ.

Đáp trả lại hành động

này, Nga đã nhanh chóng phản công đẩy lùi. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine đã mất 9.300 binh sỹ kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga. Tổng thống Nga Putin coi đây là hành động khiêu khích quy mô lớn và Nga kiên quyết đáp trả cứng rắn.

Trước diễn biến tình hình, Hoa Kỳ và phương Tây tiếp tục công bố các gói cung cấp vũ khí và thiết bị mới nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine. Ngày 6/9/2024, các nước phương Tây công bố gói viện trợ quân sự trị giá 250 triệu USD. Điều này khiến các nỗ lực trung gian hòa giải chưa đem lại kết quả và triển vọng sớm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine thêm bế tắc.

****Cuộc xung đột tại dải Gaza chưa có dấu hiệu hạ nhiệt***

Ngày 28/8/2024, Israel đã bắt đầu một cuộc chiến ở Bờ Tây, được gọi là “Chiến dịch Trại hè”. Đây là cuộc tấn công lớn nhất của Israel tại Bờ Tây kể từ năm 2002.

Theo Tổ chức phi lợi nhuận Giám sát Nhân quyền Euro-Med, kể từ tháng 10/2023, 660 người Palestine tại Bờ Tây đã thiệt mạng do các cuộc tấn công có hệ thống và quy mô lớn của quân đội Israel. Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), từ ngày 27/8 đến ngày 2/9/2024, các lực lượng Israel đã giết chết 30 người Palestine tại Bờ Tây. Đây là con số tử vong hàng tuần cao nhất kể từ tháng 11/2023. Tính đến ngày 6/9, con số này đã tăng lên 39 người Palestine thiệt mạng. Ngoài ra, OCHA báo cáo rằng từ ngày 7/10/2023 đến ngày 2/9/2024, 652 người Palestine đã thiệt mạng ở

Bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem.

Phát biểu tại phiên khai mạc khóa họp thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geneva ngày 9/9, Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk yêu cầu cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần một năm qua ở Dải Gaza và nhấn mạnh “việc chấm dứt cuộc chiến ở Gaza và ngăn chặn xung đột lan rộng trong khu vực là ưu tiên tuyệt đối và cấp bách”. Đồng thời, kêu gọi các quốc gia không chấp nhận tình trạng này và yêu cầu Israel tuân thủ các quyết định của Hội đồng Bảo an LHQ cũng như Tòa án Công lý Quốc tế. Tuy nhiên, các cuộc công kích, tấn công trả đũa lẫn nhau giữa các lực lượng đang làm leo thang căng thẳng ở Trung Đông, Biển Đỏ và tác động tiêu cực tới giá năng lượng, lương thực, vận tải quốc tế. nỗ lực trung gian hòa giải vẫn chưa tạo được tiến triển tích cực nào. □

VĂN BẢN MỚI

Trong tháng 7 và 8 năm 2024, Chính phủ đã ban hành một số văn bản, chính sách mới về đất đai, nhà ở. Sau đây là nội dung chính của các văn bản.

1. Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg, ngày 31/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi

Người có đất thu hồi bao gồm: Người thuộc hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ theo quy định tại khoản 2, Điều 109 của Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai; người thuộc hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại khoản 3, Điều 109 Luật Đất đai; cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Người có đất thu hồi được hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi có đủ điều kiện, được hỗ trợ đào tạo nghề, được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu

việc làm miễn phí tại trung tâm dịch vụ việc làm; vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng ưu đãi khác theo quy định của pháp luật; được vay vốn ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

2. Nghị định số 103/2024/NĐ-CP, ngày 30/7/2024 của Chính Phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Miễn tiền sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) trong hạn mức đất ở cho người sử

dụng đất trong các trường hợp sau: Để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với thương binh hoặc bệnh binh không có khả năng lao động, hộ gia đình liệt sỹ không còn lao động chính; người nghèo, hộ gia đình hoặc cá nhân là người dân tộc thiểu số sinh sống tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; đất ở cho người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ gia đình là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định.

Miễn tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, người có công với cách mạng mà

thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công. Miễn tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở...

3. Nghị định số 96/2024/NĐ-CP, ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Theo Nghị định, tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản gửi hồ sơ theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi có trụ sở chính của sàn giao dịch bất động sản để được cấp giấy phép hoạt động. Sàn giao dịch bất động sản hoạt động phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản.

4. Nghị định số 94/2024/NĐ-CP, ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống

thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Nghị định nêu rõ, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng phù hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, kiến trúc chính quyền điện tử ở địa phương. Việc chia sẻ dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản giữa các bộ, ngành có liên quan và địa phương phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và pháp luật về giao dịch điện tử. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được thực hiện theo quy định về: Thu thập thông tin, dữ liệu; chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu; tiếp nhận và xử lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu; thời hạn chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

5. Nghị định số 95/2024/NĐ-CP, ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở

Trong đó, Nghị định quy định việc xây dựng, bán, cho thuê nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ: Nghị định quy định nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ là nhà ở có từ 2 tầng trở lên được thiết kế, xây dựng với mục đích để bán, cho thuê mua hoặc kết hợp bán, cho thuê mua, cho thuê hoặc chỉ để cho thuê đối với từng căn hộ.

6. Nghị định số 102/2024/NĐ-CP, ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Nghị định nêu rõ, việc hỗ trợ đất đai đối với cá nhân là người dân tộc thiểu số quy định tại khoản 3, Điều 16 Luật Đất đai thực hiện như sau: Đối với trường hợp không còn đất ở thì được giao đất ở hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác sang đất ở; người sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở theo quy định của UBND cấp tỉnh. Trường hợp thiếu đất ở so với hạn mức giao đất ở thì được chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác sang đất ở và được miễn tiền sử dụng đất

đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở.

Đối với trường hợp không còn đất nông nghiệp hoặc diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng không đủ 50% diện tích đất so với hạn mức giao đất nông nghiệp của địa phương thì được giao tiếp đất nông nghiệp trong hạn mức.

7. Nghị định số 101/2024/NĐ-CP, ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai

Nghị định quy định cụ thể về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất. Theo đó, nội dung đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu gồm: Thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người được giao đất để quản lý gồm tên, giấy tờ nhân thân, pháp nhân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người được giao đất để quản lý.

Thông tin về thửa đất gồm số thửa đất, số tờ bản

đồ, địa chỉ, diện tích, loại đất, hình thức sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất và các thông tin khác về thửa đất; thông tin về tài sản gắn liền với đất gồm loại tài sản, địa chỉ, diện tích xây dựng, diện tích sàn, diện tích sử dụng, hình thức sở hữu, thời hạn sở hữu và các thông tin khác về tài sản gắn liền với đất.

8. Nghị định số 100/2024/NĐ-CP, ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Điều kiện về nhà ở, theo quy định, trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình được xác định khi đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 77 của Luật Nhà ở và vợ hoặc chồng của đối tượng đó (nếu có) không có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội đó tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn, đề

ngộ xác nhận có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Văn phòng/ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội đó thực hiện việc xác nhận đối với trường hợp quy định này. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn, đề nghị xác nhận diện tích nhà ở bình quân đầu người, UBND cấp xã thực hiện việc xác nhận đối với trường hợp quy định này.

9. Nghị định số 104/2024/NĐ-CP, ngày 31/7/2024 của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2024. Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn. Quỹ phát triển đất có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản, hạch toán độc lập, có vốn điều lệ;

tên gọi: Quỹ phát triển đất ghép với tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

10. Nghị định số 108/2024/NĐ-CP, ngày 23/8/2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác

Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở (sau đây gọi là nhà, đất) giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác với mục đích: a) Cho thuê nhà (gắn với quyền sử dụng đất); b) Tạm quản lý trong thời gian chờ thực hiện xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật. Nghị định yêu cầu việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất phải đảm bảo hiệu quả, giải quyết nhu cầu về nhà, đất phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; công khai, minh bạch, đúng pháp luật. □

Công tác dân vận - Nhịp cầu nối “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”

HỒNG PHÚC

Cơn bão số 3 (bão Yagi) đổ bộ vào nước ta đã gây ra những thiệt hại nặng nề về tài sản, cơ sở hạ tầng và đời sống của người dân ở các tỉnh phía Bắc. Phát huy truyền thống cao đẹp “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã huy động được sự ủng hộ của toàn xã hội, góp phần củng cố tình đoàn kết, hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn.

Được xem là cơn bão mạnh nhất trên biển Đông trong 30 năm qua và 70 năm qua trên đất liền nước ta, bão số 3 đã đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh phía Bắc. Hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa to trên diện rộng làm nhiều địa phương bị ngập lụt, xảy ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về tài sản, cơ sở hạ tầng và những mất mát đau lòng. Mặc dù lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã chỉ đạo quyết liệt và các cơ quan, đơn vị, các lực lượng, nhất là quân đội, Công an cùng với nhân dân đã triển

khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống cơn bão từ xa, từ sớm, tuy nhiên với sức gió siêu mạnh, cơn bão đã gây ra sức tàn phá rất lớn.

Mưa bão đi qua để lại hậu quả rất nặng nề, với mức thiệt hại khó có thể xác định và có rất nhiều người dân cần được hỗ trợ, giúp đỡ. Ngày 10/9/2024, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động, ra Lời kêu gọi vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt

Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã có lời kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân Sóc Trăng tham gia ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do bão số 3. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành Công văn số 2056-CV/TU, ngày 11/9/2024 về việc hưởng ứng lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3. Tiếp đó, ngày 13/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tại điểm cầu trung tâm của tỉnh và kết nối đến 123 điểm cầu trên toàn tỉnh. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh cũng tha thiết kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trên địa bàn tỉnh ủng hộ tương đương 1 ngày lương; các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh “nhường cơm sẻ áo”, tùy theo khả năng, điều kiện của mình, chung tay chia sẻ, hỗ trợ vật chất, tinh thần, giúp đỡ nhân dân các tỉnh phía Bắc sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy

mạnh công tác vận động, tuyên truyền nhằm lan tỏa sâu rộng lời kêu gọi vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra của Trung ương và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, ngay tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu tham dự đã nhiệt tình hưởng ứng, tích cực đóng góp, ủng hộ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền nhằm huy động sự ủng hộ, đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sự tham gia của cả cộng đồng, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc khắc phục hậu quả bão lụt. Theo đó, từ ngày 13/9 đến ngày 9/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã tiếp nhận trên 87 tấn hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm và 12 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra. Nhiều đơn vị đã tích cực đóng góp, như Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng ủng hộ 500 triệu đồng, Công ty Điện

lực Sóc Trăng ủng hộ 400 triệu đồng, Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía - lập xưởng Tân Huê Viên ủng hộ 200 triệu đồng... Để kịp thời hỗ trợ nhân dân vượt qua qua khó khăn do thiên tai, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã khẩn trương tổ chức những “Chuyến xe nghĩa tình” chuyên chở lương thực, hàng hóa gửi đến hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Bắc Giang, Yên Bái, Hà Nam.

Công tác vận động ủng hộ khắc phục hậu quả bão lụt đã xuất hiện những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa đồng bào sâu nặng. Như ông Lâm Se, một nông dân Khmer ở Phường 5, thành phố Sóc Trăng, hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông đã ủng hộ 4 tấn gạo, trị giá 64 triệu đồng gửi đến đồng bào bị thiên tai ở phía Bắc. Ông cho biết: “Theo dõi thông tin trên tivi, tôi thấy nhiều gia đình bà con ngoài Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão lũ, cuộc sống thiếu thốn đủ thứ, nhìn những cảnh đó mà thấy thật xót xa. Nghe lời kêu gọi, tôi bàn bạc với vợ con về dự định của mình. Được gia

đình đồng tình ủng hộ nên tôi đem lúa đi chà lấy gạo và chở thẳng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để kịp thời gửi ra miền Bắc giúp bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Cửa ít lòng nhiều, mong bà con vượt qua khó khăn để xây dựng cuộc sống tốt hơn”.

Thông qua công tác vận động thực hiện Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lời kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; sự ủng hộ, đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và của cả cộng đồng đã thể hiện rõ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần “tương thân, tương ái”, “tinh dân tộc, nghĩa đồng bào” sâu nặng. Kết quả công tác vận động ủng hộ của tỉnh sẽ góp sức cùng cả nước hỗ trợ người dân vùng thiên tai khẩn trương khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai. Qua đó, công tác dân vận càng thể hiện rõ là “nhịp cầu” kết nối cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp nhân dân, làm sáng ngời thêm truyền thống tốt đẹp của dân tộc. □

Thanh niên Sóc Trăng: Khẳng định bản lĩnh, đoàn kết cùng phát triển

HOÀI ANH

Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Sóc Trăng vừa trải qua một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn đẹp. Từng cấp hội và bản thân mỗi thanh niên tham gia thực hiện nhiều phần việc, công trình ý nghĩa, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh nhà. Bước vào nhiệm kỳ Đại hội VII, với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Sóc Trăng: Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, Hội LHTN tỉnh hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp, xứng đáng là nơi để thanh niên được cống hiến sức trẻ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dấu ấn đẹp của một nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 2019 - 2024 là khoảng thời gian Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do khó khăn chung của tình hình thế giới và trong nước, nhất là đại dịch COVID-19 gây ra nhiều tổn thất nặng nề về kinh tế, tác

động đến nhiều mặt của đời sống xã hội; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh; các vấn đề về việc làm, thu nhập, tệ nạn xã hội... Những khó khăn chung đó tác động rất lớn đến thanh niên, hoạt động của Hội cũng vì vậy mà còn hạn chế. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự

định hướng kịp thời của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn; sự quan tâm, phối hợp của các ngành, địa phương; cùng tinh thần quyết tâm, đoàn kết, thống nhất của thanh niên, công tác Hội và phong trào thanh niên đã hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên với nhiều dấu ấn nổi bật.

Toàn tỉnh hiện có trên 260 ngàn thanh niên, trong đó, thanh niên nông thôn chiếm khoảng 67%, thanh niên thành thị khoảng 33%, thanh niên dân tộc thiểu số khoảng 36%. Với đặc trưng của một tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo, nên hoạt động của các cấp hội LHTN cũng phải được tiến hành bằng nhiều hình thức phù hợp, điều chỉnh kịp thời với sự vận động, biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên, đời sống xã hội, xu hướng phát triển của công nghệ thông tin và phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng thiết thực, chính đáng của hội viên, thanh niên; quan tâm chăm lo, bảo vệ

quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên có thể tự khẳng định mình.

Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, nổi bật là có 100% cán bộ Hội và 65% hội viên, thanh niên được tiếp cận với nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tất cả hội cấp huyện tổ chức tuyên dương, vinh danh “Thanh niên sống đẹp” và tất cả Hội cơ sở xây dựng được Câu lạc bộ “Thanh niên sống đẹp”; phát triển mới 50.000 hội viên được; thực hiện 35 công trình cầu giao thông và sửa chữa trường mẫu giáo cho các địa phương còn khó khăn về cơ sở vật chất giáo dục; tất cả Hội LHTN cấp xã, phường, thị trấn có hoạt động hỗ trợ thanh niên dân tộc, tôn giáo; vận động thanh niên hiến 30.138 đơn vị máu và thành lập mới 43 câu lạc bộ ngân hàng máu sống; có

trên 35% hộ nghèo do thanh niên làm chủ hộ được hỗ trợ thoát nghèo; có trên 30% doanh nghiệp ngoài nhà nước phối hợp xây dựng các loại hình sinh hoạt cho thanh niên công nhân...

Bên cạnh đó, các phong trào, chương trình, cuộc vận động như: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Thanh niên sáng tạo”, “Thấp sáng niềm tin”, “Thanh niên sống đẹp”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Thanh niên khởi nghiệp”, “Thầy thuốc trẻ tiêu biểu”, “Nghĩa tình Biên cương Tổ quốc”... được triển khai ngày càng đi vào chiều sâu, có sự sáng tạo, lan tỏa, tác động tích cực đến nhận thức, ý thức của đông đảo thanh niên, thu hút thanh niên tham gia rộng rãi hơn; đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để hội viên, thanh niên tích cực rèn luyện, phấn đấu, góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của thanh niên

được quan tâm thực hiện. Thanh niên ngày càng có điều kiện, cơ hội học tập, tiếp cận với khoa học công nghệ; trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật ngày càng nâng cao. Cùng với đó, vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trên các lĩnh vực đời sống xã hội ngày càng được khẳng định; nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được phát hiện, tuyên dương kịp thời, góp phần khắc họa hình ảnh đẹp của thanh niên Sóc Trăng.

Những kết quả đó chính là tiền đề, là động lực để các cấp Hội LHTN và thanh niên trong tỉnh tiếp tục khẳng định mình, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tỉnh nhà, đặc biệt là có thêm niềm tin, khí thế để bước vào nhiệm kỳ mới.

Vững tin trong giai đoạn mới

Khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển” được đề ra

dựa trên việc dự báo tình hình, đặc điểm của các tầng lớp thanh niên và bám sát định hướng phát triển của tỉnh Sóc Trăng trong 5 năm tới.

Để đạt 10 chỉ tiêu trọng tâm, các cấp bộ Hội LHTN sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Trong đó, củng cố, phát triển tổ chức Hội các cấp vững mạnh về tư tưởng, chính trị và đoàn kết, thống nhất về tổ chức và hành động; tuyên truyền sâu rộng, nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hình thức triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các giải pháp cụ thể, phù hợp với sự phát triển của kinh tế - xã hội và nhu cầu chính đáng của thanh niên tại địa phương, đơn vị; đa dạng hóa các hoạt động giáo dục nhằm phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc của thanh niên. Bên

cạnh đó, phối hợp với các đơn vị liên quan tạo môi trường để thanh niên phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, công tác; tạo điều kiện để thanh niên tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số và vững tin bước vào thời kỳ hội nhập; huy động và phát huy sức trẻ của thanh niên tham gia vào các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng...

Với trọng trách được giao, bằng trách nhiệm của mình, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục là “mái nhà chung” của thanh niên. Các cấp bộ Hội cũng sẽ là nơi để các tầng lớp thanh niên trong tỉnh tin tưởng gửi gắm ước mơ, đam mê thể hiện chính mình; có môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, lao động, giải trí; giúp thanh niên phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ; xây dựng thế hệ thanh niên đủ phẩm chất, năng lực, có lý tưởng cách mạng và giàu lòng yêu nước, khát vọng cống hiến vì quê hương, đất nước. □

Những chi hội trưởng phụ nữ nhiệt huyết và trách nhiệm

MỸ NGOC

Sóc Trăng hiện có 772 chi hội trưởng chi hội phụ nữ, với 329 chị là đảng viên. Đây không chỉ là lực lượng nòng cốt trong các phong trào, hoạt động Hội, mà còn là những người trực tiếp tuyên truyền hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến hội viên và người dân. Mỗi người một cách làm và bằng sự nhiệt huyết, tận tâm, trách nhiệm, các chị đã góp phần không nhỏ đưa phong trào phụ nữ và hoạt động Hội Liên hiệp phụ nữ của Sóc Trăng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Chi hội trưởng Nguyễn Thị Lan: Nhiều sáng tạo trong phong trào hoạt động hội

Gắn bó với công tác hội tính đến nay đã 12 năm, do đó chị Nguyễn Thị Lan - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Lợi Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú đã quá quen thuộc với từng hoàn cảnh của chị em trong xóm ấp. Nhiều năm qua, người Chi hội trưởng ấy

không ngại khó khăn, luôn tận tình, trách nhiệm với phong trào phụ nữ; gần gũi với chị em để hướng dẫn, giải thích cặn kẽ những vấn đề chị em quan tâm, thắc mắc. Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh của mỗi người, chị có cách vận động, thuyết phục để phụ nữ tham gia cùng hội và xây dựng, phát triển các tổ nhóm ngày càng lớn mạnh.

Biết chị em có hoàn cảnh khó khăn, chị vận động thành lập và đang quản lý 6 tổ hùn vốn xoay vòng với 91 thành viên. Đây là hoạt động giúp chị em giải quyết được nhiều khó khăn trước mắt, cũng như làm vốn mua bán nhỏ, tăng thu nhập cho gia đình. Cùng với đó, hằng năm, chị Lan còn phát động tất cả hội viên trong ấp đăng ký thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Đến nay có 71 chị đạt “5 không”, 82 chị đạt “3 sạch”, 52 chị đạt “Gia đình 5 không, 3 sạch”, chiếm tỷ lệ 57%; vận động 13 chị tham gia Tổ Chăm sóc cây cảnh; thành lập mới và duy trì 2 Câu lạc bộ Phụ nữ thu gom rác thải gây quỹ với 30 thành viên và Câu lạc bộ Chia sẻ với 30 thành viên.

Chị Nguyễn Thị Lan còn sắp xếp hài hòa giữa công việc và gia đình, mọi thứ đều đi vào nề nếp, ổn thỏa. Gia đình chị được công nhận là “Gia đình văn hóa” 5 năm liền; đạt danh hiệu “Gia đình 5 không, 3 sạch” và các con chị đều chăm ngoan trong học tập.

Với sự dẫn dắt của chị, Chi hội Phụ nữ ấp Lợi Đức hằng năm đều được công nhận là Chi hội “Vững mạnh tiêu biểu” trong xã, được Hội LHPN huyện tặng giấy khen Tập thể hoàn thành xuất sắc phong trào của Hội từ năm 2014 - 2023. Bản thân chị Lan cũng nhận được nhiều giấy khen của huyện, xã và các đoàn thể vì có nhiều thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội, hoạt động ủy thác của Ngân hàng Chính sách... Đặc biệt, với nhiều nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, chị Nguyễn Thị Lan đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Long Phú - Bùi Thị Thu Nga, nhận xét: “Chị Nguyễn Thị Lan là tấm gương chi hội trưởng rất năng động, nhiệt tình. Chị luôn tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Chẳng hạn như việc hướng dẫn người dân cài đặt VNeID và định danh điện tử, chị luôn thể hiện tinh thần xông xáo, vượt khó góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Đặc biệt, trong các phong

trào, hoạt động Hội, chị Lan có nhiều đổi mới, sáng tạo nhất là trong thực hiện các mô hình tập hợp phụ nữ. Vì vậy, thời gian qua, Chi hội Phụ nữ ấp Lợi Đức là một trong những chi hội có nhiều hoạt động nổi bật, được chúng tôi đánh giá cao và biểu dương nhân rộng”.

Chi hội trưởng Quách Kim Cương: Mong muốn Hội luôn là điểm tựa vững chắc cho chị em

Tốt nghiệp đại học và đi làm một thời gian, nhưng do điều kiện không thuận lợi, Kim Cương trở về quê nhà và được các chị ở Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú vận động tham gia công tác hội từ năm 2019. Trở thành Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Phước An, chị đã có những ngày đầu khá bỡ ngỡ với công việc. Tuy nhiên, với sức trẻ và sự nhiệt tình, Kim Cương đã nỗ lực hết mình để đóng góp cho sự phát triển chung.

Kim Cương cho biết: “Vi phải cân bằng giữa công việc gia đình và hoạt động hội, đôi khi em phải sắp xếp thời gian rất kỹ lưỡng, có lúc cũng gặp

áp lực vì phải lo cho kinh tế gia đình. Nhưng được các chị ở hội cấp trên giúp đỡ, hỗ trợ tận tình em đã vượt qua khó khăn và tiếp tục cố gắng. Qua đó, em đã chủ động tham gia các hoạt động như tổ chức tuyên truyền, giúp đỡ các hội viên và thúc đẩy phong trào trong Chi hội. Đặc biệt, em còn tích cực trong việc kết nối và huy động các nguồn lực hỗ trợ để giúp chị em hội viên vượt qua khó khăn”.

Là địa bàn vùng sâu, hộ nghèo còn nhiều nên việc vận động chị em tham gia vào Hội gặp không ít khó khăn, chủ yếu là do nhiều chị em bận rộn với công việc gia đình, một số chị thì chưa hiểu rõ lợi ích của việc tham gia hội hoặc do nhà ở xa nên gặp khó khăn trong việc tham gia sinh hoạt định kỳ với Chi hội. Để khắc phục những hạn chế đó, Kim Cương đã áp dụng nhiều cách vận động linh hoạt và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Chị thường bắt đầu bằng cách chia sẻ những lợi ích thiết thực mà Hội Phụ nữ mang lại, như các hoạt động hỗ trợ kinh tế,

sức khỏe và sinh hoạt văn hóa, văn nghệ hỗ trợ tinh thần chị em. Đồng thời, lựa chọn những địa điểm thích hợp tổ chức các buổi sinh hoạt nhóm để dễ tiếp cận với chị em ở xa, giúp họ có cơ hội trải nghiệm trực tiếp.

Ngoài ra, chị cũng khuyến khích những hội viên lâu năm chia sẻ trải nghiệm cá nhân, để chị em mới cảm nhận rõ hơn giá trị của việc tham gia hội. Các buổi giao lưu, học hỏi và các chương trình hỗ trợ kinh tế cũng được tổ chức thường xuyên để tạo sự hấp dẫn và lôi cuốn. Hiện tại, Chi hội đã thu hút 106 thành viên trở thành hội viên.

Năm 2020, Kim Cương cũng đã vinh dự được kết nạp vào Đảng: “Em cảm thấy rất tự hào và xúc động. Đó là một cột mốc lớn trong cuộc đời và cũng là sự ghi nhận cho những nỗ lực của em trong công tác và cống hiến cho cộng đồng. Và điều đó đã trở thành động lực để em phấn đấu không ngừng trong cả công việc và cuộc sống”- Kim Cương trải lòng.

Trong thời gian tới, Kim Cương dự định sẽ phát triển thêm các mô hình hỗ trợ sinh kế, giúp các hội viên cải thiện kinh tế gia đình thông qua các khóa đào tạo nghề và cung cấp kiến thức về kinh doanh, tiết kiệm, đầu tư. Chị cũng mong muốn tổ chức nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng, như các buổi giao lưu văn hóa, thể thao và chăm sóc sức khỏe tinh thần, nhằm tạo cơ hội để chị em giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Đặc biệt, chị còn dự định xây dựng một kênh thông tin liên lạc trực tuyến để cập nhật nhanh chóng và dễ dàng thông tin về các hoạt động của hội, giúp các chị em ở xa cũng có thể theo dõi và tham gia.

Chi hội trưởng Quách Kim Cương cho biết thêm là mình sẽ tiếp tục vận động, thu hút thêm các nguồn lực để có thể mở rộng quy mô hoạt động và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của hội viên. Mục tiêu là giúp hội ngày càng phát triển, trở thành một điểm tựa vững chắc cho các chị em trong cộng đồng. □

Tăng tốc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024

NGUYỄN THÚY

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (sau đây gọi là Chương trình) năm 2024, tỉnh Sóc Trăng đặt ra mục tiêu có thêm ít nhất 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng hoàn thành hồ sơ huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Mục tiêu này là thách thức không hề nhỏ nhưng đồng thời cũng là động lực to lớn để cả hệ thống chính trị quyết tâm, nỗ lực, góp phần phát triển toàn diện khu vực nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

Đồng bộ nhiều giải pháp

Để hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, đồng bộ. Ngay từ đầu năm, tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xác định các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để định hướng

các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung thực hiện.

Quán triệt quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc, công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng nông thôn mới được thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Trong 9 tháng năm nay, các cấp, các ngành đã chủ động tham mưu rà soát,

ban hành đầy đủ các cơ chế, chính sách phục vụ xây dựng nông thôn mới đồng bộ với tiến độ điều chỉnh của Trung ương và phù hợp với thực tế địa phương; duy trì hiệu quả môi trường thông suốt, thuận lợi phục vụ triển khai xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, đã sửa đổi và ban hành hợp nhất Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp (xã, huyện) ở các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu); đồng thời hoàn thiện, ban hành hướng dẫn thực hiện các bộ tiêu chí nông thôn mới, đưa Sóc Trăng trở thành một trong các tỉnh hoàn thiện sớm nhất cơ chế chính sách này. Có thể khẳng định, khung cơ chế, chính sách về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm hiện nay được xem là hoàn thiện nhất với hơn 200 văn bản, đáp ứng nhu cầu triển khai hiệu quả các nội dung, mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, bộ máy quản lý, điều hành, tham mưu thực hiện Chương trình thường xuyên được kiện toàn. Trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công thực hiện Chương trình,

từng sở, ban, ngành tỉnh rất quan tâm, trách nhiệm, thường xuyên giám sát, hướng dẫn các giải pháp, cách làm mang tính tháo gỡ, thực hiện tốt cơ chế phối hợp liên ngành, giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình. Bên cạnh đó, năm 2024 được xem là năm bản lề của giai đoạn 2021 - 2025 nên công tác kiểm tra, giám sát về xây dựng nông thôn mới đặc biệt được chú trọng triển khai và mang lại kết quả nổi bật cả về vai trò, mức độ và hiệu quả. Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành thường xuyên tổ chức các đoàn giám sát thực hiện Chương trình, đặc biệt là đối với các địa phương có kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn trong năm. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cho hầu hết các khó khăn, vướng mắc và hạn chế, thiếu sót trong thực hiện đều được các cấp thẩm quyền phát hiện, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp giải quyết kịp thời, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình.

Để đảm bảo huy động đúng mức nguồn lực so với

mục tiêu, lộ trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh nguồn vốn trung ương hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình với hơn 200 tỷ đồng, thì tỉnh đã hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách đối ứng hơn 185 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu, “giúp sức” các địa phương xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, trong 9 tháng năm nay, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung và định mức, mức hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình và Nghị quyết cho phép điều chỉnh dự toán các nguồn vốn năm 2022 và 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 theo cơ chế đặc thù, nhằm quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách Nhà nước bố trí thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được xác định là giải pháp trọng tâm, vừa song hành, vừa đi trước một bước, phát huy vai trò định hướng, tập hợp cả hệ thống chính trị cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Các cấp, các ngành tập trung đẩy

manh công tác tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa các giá trị cốt lõi, tinh thần xây dựng nông thôn mới đến từng hộ gia đình, người dân nông thôn thông qua “Bộ tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới, tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu”, các nội dung thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “5 có, 3 sạch”.

Trong bối cảnh kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện, tỉnh đã chỉ đạo tập trung cải tạo, làm sạch cảnh quan môi trường nông thôn, xây dựng nông thôn mới đáp ứng tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, góp phần quan trọng giúp “nâng chất” trong xây dựng nông thôn mới, nhất là các địa phương có kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn thì yêu cầu về bộ mặt, cảnh quan môi trường càng đặc biệt quan trọng. Một số địa phương đã triển khai cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như “Chiến dịch 30 ngày đêm chỉnh trang

cảnh quan và tổng vệ sinh môi trường” của huyện Cù Lao Dung, “Chiến dịch 20 ngày đêm chỉnh trang nông thôn mới, đô thị văn minh” của huyện Châu Thành,... phát động các đợt ra quân cao điểm, trong thời gian ngắn đã triển khai nhiều hoạt động chỉnh trang cảnh quan môi trường, tạo chuyển biến tích cực về diện mạo nông thôn. Song song đó, tỉnh tiếp tục duy trì và nhân rộng 454 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu trên khắp địa bàn các ấp với tổng chiều dài hơn 544km để làm điểm chỉ đạo hiệu quả cho công tác tuyên truyền nông thôn mới.

Tăng tốc về đích

Theo dự kiến năm 2024, UBND tỉnh sẽ tổ chức họp Hội đồng thẩm định tỉnh vào 2 đợt, với đợt 1 khoảng cuối tháng 10 và đợt 2 khoảng cuối tháng 12. Trong điều kiện thuận lợi đã hoàn thiện về hệ thống cơ chế, chính sách và ưu tiên tập trung nhiều nguồn lực; quan tâm chỉ đạo các địa phương phấn đấu đạt chuẩn trong năm. Để đẩy nhanh tiến độ, trong tháng 9 vừa qua, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục

tiêu quốc gia tỉnh đã liên tục ban hành 2 văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương khẩn trương, chủ động thực hiện hồ sơ và nâng cao chất lượng công tác đánh giá, thẩm tra, thẩm định để phấn đấu đạt các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Theo đó, đối với mục tiêu cấp xã, tỉnh chỉ đạo các xã khẩn trương, nghiêm túc tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, phản ánh đúng thực chất, chủ động thực hiện quy trình đánh giá và công nhận xã đạt chuẩn phù hợp với các quy định hiện hành. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn huyện phụ trách tiêu chí ưu tiên xem xét hồ sơ, tổ chức thẩm tra tiêu chí ngay sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ cấp xã, hoàn thiện đầy đủ các thành phần hồ sơ trình sở, ngành tỉnh thẩm định tiêu chí, tránh tình trạng gửi không đầy đủ phải bổ sung nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Quy định hồ sơ đề nghị thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn trình UBND tỉnh tổ chức thẩm định, chậm nhất là ngày 22/10 nếu trình đợt 1 và chậm nhất là ngày 10/12 nếu trình đợt 2.

Đối với mục tiêu huyện Mỹ Xuyên hoàn thành hồ sơ huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024, chỉ đạo huyện phải có sự tập trung và quyết tâm cao độ, đảm bảo tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định trình UBND tỉnh tổ chức thẩm tra chậm nhất ngày 31/10. Đối với các sở, ban, ngành tỉnh, đề nghị quan tâm xem xét hồ sơ, tổ chức thẩm tra, thẩm định ngay sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ cấp huyện; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ, tập trung chỉ đạo các địa phương phấn đấu đạt chuẩn trong năm, tiến tới xây dựng nông thôn mới bền vững.

Xuyên suốt quá trình thực hiện cần chú trọng công tác lấy ý kiến chặt chẽ, nhất là công tác lấy ý kiến sự hài lòng của người dân, có giải pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời những nội dung mà người dân có ý kiến chưa hài lòng. Đồng thời, đề cao tính phối hợp liên ngành, liên cấp trong quá trình thực hiện nhằm kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó

khăn, vướng mắc phát sinh. Khuyến khích các cấp, các ngành gắn kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với công tác đánh giá, xếp loại các tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Hy vọng với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tỉnh Sóc Trăng sẽ đạt và vượt các mục tiêu đề ra, đó là phấn đấu đến cuối năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh có ít nhất 75 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 29 xã nông thôn mới nâng cao và 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Mỹ Xuyên hoàn thành hồ sơ trình thẩm tra huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Qua đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân nông thôn, tiến tới thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. □

Tăng cường tuyên truyền cảnh báo giả danh cán bộ, cơ quan thuế lừa đảo

CHÍ CƯỜNG

Trước các thủ đoạn giả danh cán bộ, cơ quan thuế thực hiện hành vi lừa đảo người nộp thuế, ngành Thuế đã và đang tăng cường các biện pháp nâng cao cảnh giác và ngăn chặn hành vi này của các đối tượng chiếm đoạt tài sản của người nộp thuế. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thận trọng trước các tình huống.

Ngành Thuế đã cảnh báo các thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thường áp dụng trong thời gian qua. Trong đó, phổ biến là các đối tượng dùng số điện thoại và xưng là cán bộ của cục thuế, chi cục thuế yêu cầu cung cấp thông tin, gửi hình ảnh căn cước công dân để được hỗ trợ hướng dẫn làm thủ tục giảm thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế và phục vụ công tác kiểm tra cũng như các cuộc gọi hướng dẫn cài đặt ứng dụng (App) để nhận thông tin từ cơ quan thuế; kẻ gian giả mạo trang web có giao diện gần giống trang web của cơ quan, doanh nghiệp từ hình ảnh đến

nội dung để người dùng nhầm tưởng là trang web của đơn vị cung cấp; giả mạo tin nhắn (SMS) brand name của Tổng cục Thuế để phát tán tin nhắn giả; giả mạo cơ quan thuế để gọi điện hăm dọa, sử dụng chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người nộp thuế. Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo còn giả mạo cơ quan chức năng hỗ trợ dịch vụ công và yêu cầu cung cấp thông tin, gửi hình ảnh căn cước công dân, sau đó đối tượng gửi các đường link và hướng dẫn giả mạo để chiếm quyền điều khiển điện thoại và thực hiện hành vi lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng...

Trước tình trạng trên, Tổng cục Thuế một lần nữa khẳng định, không ủy quyền cho bất cứ tổ chức, cá nhân ngoài ngành Thuế nào thu thuế hộ. Đồng thời cảnh báo đến người nộp thuế khi nhận được các cuộc gọi như trên cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế qua kênh chính thức để được hỗ trợ, tránh bị kẻ gian lợi dụng. Tổng cục Thuế khuyến cáo, để tránh bị kẻ gian lợi dụng, người nộp thuế khi nhận được tin nhắn thì cần kiểm tra kỹ nội dung, không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung hướng dẫn trong tin nhắn. Người nộp thuế cũng cần lưu ý rằng, Trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan thuế sử dụng giao thức “https” và tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.

Việc mạo danh, giả danh nêu trên là những hành vi trái pháp luật, lợi dụng danh nghĩa cán bộ, công chức thuế, cơ quan thuế các cấp và các cơ quan chức năng để trục lợi cá nhân, lừa đảo người nộp thuế... hành vi này đã và đang gây thiệt hại, làm cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và tài sản của tổ chức, doanh nghiệp, hộ,

cá nhân kinh doanh, gây tổn hại đến uy tín, hình ảnh của cán bộ công chức của cơ quan thuế. Tổng cục Thuế khẳng định, ngành Thuế đã và đang phối hợp tích cực với các lực lượng chức năng để quyết liệt đấu tranh, phát hiện và xử lý các đối tượng phạm tội này. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thận trọng trước các tình huống. Khi nhận các cuộc điện thoại nghi ngờ là giả mạo, người dân cần bình tĩnh trước các thông tin kể cả đối với thông tin có tính chất tạo áp lực đe dọa. Người nộp thuế không nên vội vàng cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại, email, không làm theo hướng dẫn cài đặt các ứng dụng, đường link giả mạo và cần thông báo ngay cho cơ quan Công an địa phương để được hỗ trợ và tư vấn.

Cùng với cả nước, Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hết sức cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên và lưu ý không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào nếu không chắc chắn về tính hợp pháp của yêu cầu. Liên

hệ trực tiếp với cơ quan thuế qua Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng, số điện thoại: 02993.624650 hoặc Chi cục Thuế các huyện, thị xã, khu vực quản lý trực tiếp người nộp thuế để xác minh nếu có bất kỳ thắc mắc, nghi ngờ nào. Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh biết để lưu ý và đề cao cảnh giác, phòng tránh kẻ xấu lợi dụng với mục đích lừa đảo đồng thời ngăn chặn kịp thời các hành vi này. Bên cạnh đó, nhằm giúp người nộp thuế phòng tránh với vấn nạn lừa đảo trực tuyến, đặc biệt trong thời điểm quyết toán thuế, Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng đã hướng dẫn một số nội dung trọng tâm cần lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho kỳ tính thuế.

Cùng với Cục thuế, Công an tỉnh Sóc Trăng đẩy mạnh phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo thông báo đến các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và ủy ban nhân dân cấp huyện (chỉ đạo UBND cấp xã) trên địa bàn tỉnh nắm, chủ động phối hợp tuyên truyền,

phòng ngừa với các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, gồm: Giả danh cơ quan thực thi pháp luật; “Bẫy tình” trên mạng xã hội; tuyển cộng tác viên làm việc nhẹ, lương cao; lập sàn giao dịch tiền ảo, sàn chứng khoán ảo để chiếm đoạt tài sản; chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook, Zalo để lừa đảo mượn tiền; mạo danh công ty tài chính lừa cho vay; lừa nâng cấp sim 4G; giả nhân viên ngân hàng nâng cấp App; lừa đảo qua hình thức trúng thưởng; giới thiệu địa chỉ mua hàng; định danh điện tử mức độ 2; hỗ trợ bị hại nhận lại tiền; đầu tư ngân hàng nước ngoài;... Công an tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh nắm, chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn nắm rõ và cảnh giác, không để các đối tượng thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, khi phát hiện có vụ việc xảy ra, nhanh chóng trình báo đến cơ quan Công an gần nhất. □

Bộ Tư pháp ban hành Tiêu chí chung đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 9/9/2024, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1666/QĐ-BTP Tiêu chí chung đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Dưới đây là những nội dung chính của Quyết định.

Mục tiêu được đặt ra là cơ sở cho các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương thuộc phạm vi thí điểm của Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” (Đề án 979) nghiên cứu, xây dựng Tiêu chí riêng đánh giá thí điểm hiệu quả từng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cụ thể bảo đảm linh hoạt, phù hợp với đặc thù, tình hình thực tế trong từng giai đoạn và năm công tác. Tăng cường hiệu quả công tác PBGDPL, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Xác định phương pháp, cách thức đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL bảo đảm khoa học, khả thi, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của từng hoạt động PBGDPL và bảo đảm khả năng lượng hóa trên cơ sở so

sánh kết quả dự kiến với kết quả thực tế đạt được trong từng hoạt động PBGDPL.

Tiêu chí chung gồm 2 loại tại 02 Phụ lục tương ứng áp dụng cho nhóm các bộ, cơ quan ngang bộ thí điểm và nhóm các địa phương thí điểm; thông qua 2 nhóm nội dung. Cụ thể, gồm: (1) Nhóm tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về PBGDPL (Điểm số tối đa là 45 điểm). Việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở lượng hóa mức độ hoàn thành trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương; đồng thời có sự phân loại để phù hợp với đặc điểm quản lý nhà nước của trung ương và địa phương. (2) Nhóm tiêu chí đánh giá kết quả đầu ra của các hoạt động PBGDPL cụ thể (Điểm số tối đa là 55 điểm). Việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở lượng hóa mức

độ đánh giá của đối tượng thụ hưởng về chất lượng tổ chức các hoạt động PBGDPL cụ thể do các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương thí điểm tổ chức; mức độ tác động của các hoạt động PBGDPL cụ thể tới nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các đối tượng thụ hưởng đối với nội dung pháp luật được PBGDPL.

Việc thực hiện đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL được thực hiện theo quy trình ba bước, gồm: Bước 1, lựa chọn, xác định đối tượng, lĩnh vực, địa bàn để đánh giá thí điểm hoạt động PBGDPL cụ thể. Bước 2, xây dựng Tiêu chí riêng đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL đối với các hoạt động PBGDPL được lựa chọn. Bước 3, tổ chức đánh giá thí điểm.

Trong giai đoạn thí điểm, Bộ Tư pháp sẽ hướng dẫn, tổ chức các buổi làm việc với Tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ và Sở Tư pháp các địa phương để tiếp nhận và phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương thí điểm xác định các nguồn thông tin, tài liệu kiểm chứng đối với các tiêu

chí, chỉ tiêu trong Tiêu chí chung theo hướng dẫn tại các Phụ lục kèm theo Quyết định. Đối với các Tiêu chí riêng được bổ sung, các nguồn thông tin, tài liệu kiểm chứng do các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương thí điểm chủ động xác định.

Việc tổ chức đánh giá được thực hiện qua phương pháp khảo sát, điều tra xã hội học. Các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương thí điểm linh hoạt thực hiện trước và ngay sau hoạt động PBGDPL hoặc sau một thời gian nhất định tùy thuộc vào tính chất, quy mô của hoạt động PBGDPL được chọn đánh giá.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, bao gồm: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Dân tộc; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đồng Nai, Sóc Trăng sẽ thực hiện thí điểm theo thời gian thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” được phê duyệt theo Quyết định số 979/QĐ-TTg.

SỞ TƯ PHÁP

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Kết quả nổi bật của công tác chuyển đổi số

Trong những năm qua, toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số ở tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT và BH thất nghiệp. Với 3 trọng tâm là nâng cao nhận thức chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trên môi trường số, công tác chuyển đổi số của ngành đã đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, trở thành đơn vị đầu tiên kết nối thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư hơn 98,5 triệu thông tin nhân khẩu, trong đó có khoảng 88,5 triệu người đang tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN thất nghiệp, đạt 98,4%. Đồng thời, phối hợp tích hợp thông tin số BHXH trên ứng dụng VneID, đến nay

đã có hơn 24,9 triệu lượt truy vấn thông tin số BHXH thành công và tích hợp lên ứng dụng VNeID.

BHXH Việt Nam đã chú trọng nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng VssID - BHXH số. Hiện toàn quốc có hơn 36 triệu tài khoản giao dịch điện tử dùng để đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID, hơn 5,5 triệu lượt sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để thực hiện các thủ tục khám chữa bệnh (KCB) BHYT.

Trong 9 tháng qua, toàn ngành BHXH tiếp nhận và xử lý hơn 10,4 triệu hồ sơ giao dịch điện tử (tương đương 76,6 triệu hồ sơ gắn với từng người lao động, chiếm 92,5% tổng số hồ sơ cả trực tiếp và trực tuyến). Riêng với quá trình thực hiện Đề án 06, BHXH đã đảm bảo thực hiện đầy đủ, hiệu quả 7 dịch vụ công, thủ tục hành chính liên thông; qua đó toàn ngành đã tiếp nhận và xử lý, trả kết quả hơn 1,7 triệu hồ sơ hoàn toàn trực tuyến. Hiện nay, đã có 100% cơ sở y tế triển khai KCB BHYT bằng căn cước công dân gắn chip; có hơn 119 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân thành công.

BHXH Việt Nam đang chỉ đạo thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động người hưởng các chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đến nay, có khoảng 78% số người hưởng tại khu vực đô thị nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua thẻ ATM, tăng 14% so với năm 2023, vượt 18% so với chỉ tiêu được giao. Ngoài

ra, BHXH Việt Nam cũng đã tích cực hỗ trợ ngành Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử từ cơ sở KCB; chủ động phối hợp Bộ Y tế, Bộ Công an thí điểm liên thông dữ liệu KCB BHYT, phục vụ triển khai Sổ Sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại tích hợp trên ứng dụng VNelD.

Những thành quả trong công tác chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam đã mang lại những lợi ích thiết thực không chỉ đối với người dân, doanh nghiệp mà với cả các cơ quan quản lý Nhà nước. Những kết quả chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 đã mang lại nhiều thay đổi mang tính “bước ngoặt” trong các hoạt động của ngành BHXH, góp phần kiến tạo và xây dựng ngành BHXH Việt Nam theo đúng định hướng về Chính phủ số, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội quốc gia. Đây cũng là tiền đề và động lực để ngành BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai thành công các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. □

BHXH VIỆT NAM

THÔNG BÁO NỘI BỘ

Chịu trách nhiệm xuất bản

LÂM TẤN HÒA

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ban Biên tập

LÂM SÁCH

VÕ KIM ANH

NGUYỄN THỊ AN DAO

Trình bày

NGUYỄN THỊ AN DAO

Ảnh bìa

(Tấn Phát)

Trụ sở

247 Nguyễn Trung Trực, TP.Sóc Trăng

ĐT: 0299. 3620258

Email: trungtambtgst@gmail.com

In tại Cty Cổ phần In Sóc Trăng. Số lượng 4.300 quyển.

Giấy phép xuất bản số 01/GP.XBBT-STTTT

do Sở Thông tin và Truyền thông Sóc Trăng cấp ngày 14-5-2024.

Kỳ hạn xuất bản: 01kỳ/tháng. In xong và nộp lưu chiểu tháng 10-2024.